

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๒๒๔/๕๗-๖๐
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. จากการนำเสนอข่าว กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ</p> <p>๒. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ โครงการ ทอฝัน By พม. ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป และเน้นระบบการบริหารจัดการ/มาตรฐานสินค้า/การผลิต/การจำหน่าย/ผลตอบแทนสมาชิก/ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และขอให้รายงานผลการดำเนินงานและยอดการจำหน่ายให้ทราบทุกเดือน</p> <p>๒.๒ โครงการ “พาคนไกล มาใกล้พ่อ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เป็นโครงการ CSR ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวง ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) สร้างการรับรู้สู่สังคม</p> <p>๒.๓ การจัดงานคอนเสิร์ต “S2S : Light of Love” ขอให้พิจารณาวางแผนระบบการบริหารจัดการให้ครอบคลุม/การชักซ้อมเตรียมความพร้อม/การบริหารจัดการผู้เข้าชมการแสดง และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)</p> <p>๒.๔ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพนม ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำคู่มือ/วางแผนการบริหารจัดการ/สถานที่/ผู้บริหาร/บุคลากร/กิจกรรม/งบประมาณ/สมาชิก และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ</p> <p>๒.๕ โครงการความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับ พม. การโทรสายด่วน ๑๓๐๐ โดยยกเว้นค่าบริการ ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) สร้างการรับรู้สู่สังคม</p> <p>๒.๖ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยเน้นการนำหน่วย ภาวะผู้นำ แผนการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน สถานที่สะอาดเรียบร้อย และมีการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาองค์กร รักรักองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้แก่องค์กร เพื่อให้ข้าราชการยุคใหม่มีวินัย มีองค์ความรู้ และได้รับการพัฒนาบุคลากร</p>	<p>สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>สป.</p> <p>พก.</p> <p>ผส.</p> <p>สป.</p> <p>สป./ ทุกหน่วยงาน</p>

เรียน รทอ.ค.น., พล.ต., พล.ท. / พล.ร.ท., พล.ร.อ., พล.อ., พล.อ.อ., พล.อ.อ.น.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ห้องประชุม สปก.พม. ๐๑๐๑/ว ๒๑๑๙ สว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

(นางสาวศศิณัฐ บุญอำไพ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๕ พ.ค. ๒๕๖๐

(นางสาววิภาภัทร์ มะลิ่งพันธุ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๘ พ.ค. ๒๕๖๐